

พระราชดำรัส
ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปในการประชุม
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ ที่ ๒๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๗



ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆ ท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ งานต่างๆ ซึ่งทำไปเป็นเวลาหลายปีแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงและมีความคืบหน้า สมควรที่ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือและผู้ได้มาช่วยเหลือกันจะได้มาพบกันบ้าง เพื่อที่จะแถลงว่า แต่ละคนได้ปฏิบัติงานอะไรไปบ้าง และมีความคิดเห็นอย่างไร จะได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบว่ามีคนที่ได้ทำงานไปถึงไหนบ้าง และมีโอกาสทำอะไร ซึ่งการมาพูดคุยด้วยกันพร้อมๆ กันนี้ มีประโยชน์ที่ว่างงานจะได้ไปในรูปและมีแนวทางเดียวกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ กระจัดกระจายกันไป ซึ่งการทำงานต่างคนต่างทำนั้นก็ยังมีข้อเสียอยู่บ้าง คืออาจจะทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันได้ ถิ่นที่นี้เป็นเขตที่ฝ่ายหนึ่งรับผิดชอบและอีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปปฏิบัติงาน อาจจะถือว่าเป็นการก้าวก่ายงาน แต่ได้เข้ามาพบกันพร้อมกัน จะได้ว่าฝ่ายหนึ่งยังมีข้ออะไรต้องการช่วยเหลือจากอีกฝ่ายที่เข้าไปปฏิบัติงาน และต้องการให้อีกฝ่ายทำอะไร จะได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ

งานทุกอย่างตามหน่วยงานที่ได้มาประชุมพร้อมกันนี้ ล้วนแต่เกี่ยวพันด้วยกันทั้งสิ้น คือเริ่มต้นอย่างทีคงจะทราบกันแล้ว คือเราได้ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียน มีความรู้ในเรื่องของการเกษตร นักเรียนโดยส่วนมากมาจากครอบครัวเกษตรกร ย่อมมีความรู้พื้นฐานอยู่บ้างแล้ว ที่เราไปสอนเพิ่มเติม นั้น ก็จะทำให้ความรู้หรือวิธีการเป็นเบื้องต้น อย่างที่เราไปหาเกษตรกรแล้วก็ไปชี้แจงว่าบางอย่างนั้นแต่ก่อนตามธรรมเนียมของเกษตรกรเคยทำกันมาก่อนแต่เราไม่เข้ากับยุคกับสมัย หรือว่ามีวิธีอื่นที่ดีกว่า แทนที่จะไปสอนเฉพาะแต่เกษตรกรซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้ใหญ่ เราก็ได้อาศัยที่ของโรงเรียนซึ่งเป็นที่ที่บุตรหลานของเกษตรกรเหล่านั้นได้มารวมกันอยู่แล้ว ก็เป็นความสะดวกในการที่จะให้ความรู้และอบรมให้ซึมซาบเข้าไปตั้งแต่อายุน้อย ส่วนผลผลิตที่ได้จากการเกษตรนั้น อาจจะมีไม่มากเพราะว่าแต่ละ

แห่งแต่ละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็เรียกอยู่แล้วว่าโรงเรียน คือเป็นสถานที่สำหรับนักเรียนมาพบกับครูและครูก็ได้สอนวิชาการต่างๆ ตามหลักสูตร ไม่ใช่เป็นที่สำหรับทำไร่นาทำนา ก็ย่อมจะไม่มีความพร้อมที่เดียวในการที่จะทำให้ออกมาเป็นพืชผลอะไรมากมายกายกอง แต่ว่าจะมีที่บางพอจะทำ ถ้าวินิจฉัยโรงเรียนนี้เป็นแหล่งเหมือนจะเป็นที่สาธิตหรือแสดงนิทรรศการ หรือเป็นห้องสมุดหรืออะไรก็ตามที่ให้ความคิด แนวความคิดอย่างใหม่ แทนที่จะสอนกันเฉพาะในห้องเรียนหรือด้วยวาจาก็มีการปฏิบัติเข้ามา และของที่ได้ก็เป็นผลพลอยได้ ก็เอามาทำอาหารให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนได้รับประทาน ซึ่งโดยทั่วๆ ไปแล้วนี้ ในชนบทใดหรือบ้านบางหมู่บ้านก็ไม่ได้มีทุกคนที่จะมีอาหารการกินพร้อมบริบูรณ์ หรือว่าไม่มีความรู้ที่จะบริโภคอาหารให้ถูกตามหลักสุขภาพอนามัยที่ดี งานนี้ก็จะช่วยทำให้อาหารแต่ละมื้อที่ทำออกมามีคุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้น ก็ได้ทางเจ้าหน้าที่ที่จะไปแนะนำ ถ้ารู้ว่าอาหารอย่างไรจะมีประโยชน์ ครูได้ทราบแล้วก็คอยดูแลทำให้นักเรียนเท่าที่จะทำได้ เด็กก็จะได้อันนี้เป็นนิสัยว่าเมื่อมีอาหารก็พยายามที่จะหาให้ดีที่สุด อาจจะได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคน แต่ก็ให้ได้รับความรู้ไว้ก่อนว่า ถ้ามีอย่างนี้ที่ถูกที่ควรเป็นอย่างไร การไปทำนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็เหมือนได้มีโอกาสที่จะหาข้อมูล หาความรู้ด้วยการส่งเสริมเรื่องอาหารจะทำได้อย่างไร จะได้เป็นที่พอใจของนักเรียน จึงจะเป็นตัวแทนของเกษตรกร ชาวบ้านที่ต่อไปมีหน้าที่ที่จะส่งเสริมอยู่แล้ว นอกจากนั้นเมื่อมีใครช่วยในด้านการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นเพราะมีกำลังร่างกายกำลังใจ ในการที่จะศึกษานี้ วิชาการศึกษาก็มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆ ตามหลักสูตร จึงได้ขอรับรองผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา มาช่วยเสริมในโครงการนี้ที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้เต็มที่ และก็จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการศึกษา และต่อชุมชนหรือท้องที่สืบไป และโรงเรียนที่จะตั้งอยู่ก็ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตทุรกันดาร เพราะว่าตามหลักของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจะไปตั้งอยู่ในที่ที่เป็นเขตรับผิดชอบของตำรวจซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเขตที่มีความยากลำบากอยู่หน่อย เมื่อช่วยนักเรียนแล้วโรงเรียนจะเป็นจุดศูนย์กลางนัดพบอย่างหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ก็อยากจะทำให้ครูโรงเรียนนั้นเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและส่วนรวมด้วย คือยกตัวอย่างเช่นเราไปเสนอเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอย่างไร ก็ทั้งในด้านพืชพันธุ์ และแหล่งน้ำ ก็นี้ให้ชาวบ้านในนั้นได้ประโยชน์ด้วย และหลักทั้งหมดก็เป็นอย่างนี้ ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม นั้น มีกำลังใจและมีจิตใจที่ผ่องใส มีร่างกายที่สมบูรณ์สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เป็นอย่างดี